



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๒๓๙

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาระบบราชการ

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีมติเห็นชอบให้ปรับเวลาการเปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับสากล ให้อยู่ช่วงวันที่ ๑๕ สิงหาคม-๑๕ กันยายน ซึ่งจะสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของสากล (ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มอาเซียน) โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หากสถาบันใดที่มีหลักสูตรนานาชาติ ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลย ส่วนหลักสูตรอื่น ๆ ควรปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเรียนการสอนให้ได้หมดในปี ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

จากมติ ทปอ. ดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงมีการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นมา และประสบปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนมาโดยตลอด จากนั้น มีมติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวในประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน ดังนี้

๑. ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอเรื่อง “ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกำหนดเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาผลกระทบในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า การปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคการศึกษาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยทั้งด้านกายภาพ การจัดการศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

๒. สภาคณบดีสภาวิชาการเกษตรแห่งประเทศไทยเสนอเรื่อง “ขอพิจารณาให้เปลี่ยนกลับไปเปิด-ปิดภาคการศึกษาในช่วงเวลาเดิม ด้วยสภาคณบดีฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาและหารือร่วมกันในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนภาคการศึกษาตามอาเซียน ซึ่งได้มีข้อคิดเห็นและมติเป็นไปแนวทางเดียวกันว่า การปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพการศึกษาของประเทศไทย

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จึงได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นวาระพิจารณา ในคราวประชุม ปอมท. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลการพิจารณาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ยกเลิกการเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน โดยให้ประธาน ปอมท. ทำหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมด้วยเหตุผลด้านผลเสียที่เกิดขึ้นหลายประการ

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ทปอ. มีข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

๑. สมาชิก ทปอ. จะยังเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียนที่ได้มีมติไปแล้วอย่างน้อยที่สุดถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙

๒. ท.ป.อ. จะดำเนินการ ๒ ประเด็น คือ

๑) ขอให้สมาชิก ทปอ. ประมวลหาอุปสรรคในการเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อมาประมวลผลร่วมกัน

๒) ทำการวิจัยสถาบันเพื่อวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย โดยมอบหมายคณะทำงานด้านการวิจัยของ ทปอ. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ ธีรมสกุล เป็นประธาน รับไปหาทางดำเนินการสำหรับเรื่องที่มีผลกระทบทางอื่น เช่น กระทรวงกลาโหม สภาวิชาชีพ เป็นต้น คงเป็นอีกระดับหนึ่ง

ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. ก็ได้ปฏิบัติตามมติและรอฟังผลการวิจัยผลกระทบจากคณะทำงานด้านการวิจัยของ ทปอ. แต่เพื่อให้มีการปรับตัวให้ทันต่อแผนดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบให้มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามปฏิทินในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดส่งจำนวนนักศึกษา Admission ไปยัง ทปอ. เพื่อคัดเลือกนักศึกษาให้มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

๒. เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจะกลับไปจัดการเรียนการสอนแบบเดิม คือ

- ภาคต้น เดือนมิถุนายน-ตุลาคม
- ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระยะเวลาเพียงพอในการจัดปฏิทินการศึกษา และประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยมีเหตุผลตามที่ประธานสภาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำเสนอเป็นบทความในที่ต่าง ๆ และเป็นข้อมูลที่จะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ซึ่งสามารถดำเนินการให้แตกต่างจากมติของ ทบอ. ได้ ซึ่งมีประเด็นปัญหาเดียวที่ต้องร่วมกันพิจารณา คือ การปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องเป็นในระบบรับตรงแต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถรับจากระบบ Admission ได้เลย

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. หากมหาวิทยาลัยจะกลับไปจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ควรวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น จำนวนนักศึกษาจากระบบ Admission และระบบรับตรงว่าจะจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ จะมีการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๓ หรือ การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน หรือไม่ อย่างไร และแต่ละคณะจะปรับปรุงหลักสูตรทันต่อการเปิดสอนภายในเดือนสิงหาคมหรือไม่ รวมถึงผลกระทบด้านการเงิน เป็นต้น

ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น ควรเพิ่มทางเลือกอีก ๑ ทาง คือ จะกลับไปจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ในปี ๒๕๖๑ โดยต้องจัดทำแผนการดำเนินงานและตารางกำหนดการปฏิบัติงานให้ชัดเจน

๒. ควรพิจารณาการเพิ่มจำนวนนักศึกษาในช่องทางอื่น ๆ เช่น การทำความร่วมมือและหรือโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน งบประมาณ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งต่อไป (วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษพร ทิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ